

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN NĂM HỌC 2024 – 2025

Thực hiện Hướng dẫn số: 04/HD- LĐLĐ ngày 13/08/2024 của Liên đoàn Lao động quận Long Biên về việc “Hướng dẫn Quy trình tổ chức Hội nghị viên chức và Hội nghị người lao động khối trường học năm học 2024-2025”. Hôm nay, ngày 05 tháng 10 năm 2024 được sự đồng ý của Liên đoàn Lao động quận và Chi bộ trường Tiểu học Giang Biên, Thủ trưởng đơn vị và Công đoàn Trường Tiểu học Giang Biên tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và phát động thi đua năm học 2024 - 2025.

Đến dự Hội nghị. về phía nhà trường có đồng chí Nguyễn Văn Kỳ - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Trần Thị Thanh Hương – Phó Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – Chủ tịch công đoàn, cùng toàn thể các đồng chí giáo viên, nhân viên nhà trường.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2024 - 2025 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Đồng chí Nguyễn Văn Kỳ - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kiểm điểm thực hiện chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường; Đánh giá và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch công tác năm học 2023 – 2024; Nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện công tác năm học 2024 – 2025. Bản kiểm điểm nêu rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc xây dựng quy chế dân chủ của đơn vị. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – Chủ tịch công đoàn trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2023 - 2024 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2024 – 2025; Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết hội nghị viên chức năm 2023-2024; Kết quả giám sát thực hiện quy chế dân chủ năm 2023 – 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hương – Trưởng ban TTND lên đọc Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2023 – 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm học 2024 – 2025.

Hội nghị VCNLĐ là dịp quan trọng để các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được lên tiếng nói, suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân cũng như của nhóm, tổ chuyên môn, tham gia đóng góp cho ý kiến cho Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị VCNLĐ năm học 2023 - 2024; Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng cơ quan văn hoá, trong sạch, vững mạnh. Với tầm quan trọng của Hội nghị, toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị đã

thể hiện sự nghiêm túc, tập trung cao độ trong suốt quá trình diễn ra chương trình Hội nghị. Đây cũng là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá, tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Đây cũng là dịp để mỗi thành viên thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo nhà trường. Trực tiếp đặt vấn đề để cùng bàn thảo. Hội nghị là cơ hội tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Đồng thời đây cũng là cơ hội để nhà trường kiến nghị những quyền lợi chính đáng của công chức, viên chức và người lao động đối với các cấp lãnh đạo.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp qua các bài tham luận nhằm nâng cao đời sống cho công chức, viên chức đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023-2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Kỳ - BT Chi bộ - HT nhà trường lên tiếp thu những ý kiến đóng góp và trả lời, làm rõ những vấn đề mà các đồng VCNLĐ đề xuất.

Trong quá trình diễn ra Hội nghị, Ban bầu cử đã làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đúng quy trình để bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2026 trường Tiểu học Giang Biên với các đồng chí Vũ Kim Dung, Lê Thị Hậu, Nguyễn Thị Hiền.

Phần cuối của Hội nghị, để thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị năm học mới, đồng chí Nguyễn Văn Kỳ và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền thay mặt cho hai tổ chức Chính quyền và Công đoàn lên kí kết giao ước thi đua giữa Công đoàn và Chính quyền dưới sự chứng kiến của các đồng chí Tổ trưởng tổ chuyên môn trong nhà trường và toàn thể các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị đã tán thành Nghị quyết và kết thúc tốt đẹp, khẳng định những bước phát triển vững chắc trong năm học 2024 – 2025. Sau hơn hai giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2024 - 2025 và thống nhất các chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu bế mạc Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Kỳ - BT chi bộ - HT nhà trường đề nghị toàn thể công chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2024 - 2025.

Một số hình ảnh Hội nghị VCNLĐ năm học 2024-2025 trường Tiểu học Giang Biên.

Người viết: Nguyễn Thị Thu Hiền





